

เรื่อง การใช้สิทธิจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน BFIT

บริษัทขอแจ้งรายละเอียด การใช้สิทธิจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน

: บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) [BFIT]

ลูกค้าที่ได้สิทธิในการจองซื้อ ตามรายชื่อปิดสมุดทะเบียนในวันที่

: 8 พฤษภาคม 2562

อัตราส่วนและราคาจอง

: 1 หุ้นเดิม : 1.5 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 18 บาท (สามารถจองเกินสิทธิได้)

ระยะเวลาการจองซื้อและใช้สิทธิ

: วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 4 มิถุนายน 2562

ระยะเวลาการจองซื้อและใช้สิทธิ_NVDR

: วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 29 พฤษภาคม 2562

เฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง เวลา 15.30 น.

กรณีท่านลูกค้าประสงค์ให้ทิสโก้ดำเนินการยื่นเอกสารจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ขอให้ส่งเอกสารประกอบการจองซื้อฉบับจริง ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องมายัง บล.ทิสโก้ ภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้

กรณีชำระค่าจองซื้อด้วยเช็คบุคคล, แคชเชียร์เช็ค, ดราฟท์ งดรับเช็ค

งดรับเช็ค (รับชำระผ่าน Bill Payment เท่านั้น)

กรณีชำระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน ผ่าน Bill Payment เท่านั้น

: ส่งกลับถึงบล. ทิสโก้ ภายใน วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผ่าน Bill Payment

กรณีลูกค้าได้รับสิทธิจาก NVDR

: ส่งกลับถึงบล. ทิสโก้ ภายใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ผ่าน Bill Payment

วิธีชำระเงิน

โอนเงิน ได้ตั้งแต่

: วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 30 พฤษภาคม 2562 ผ่าน Bill Payment

เช็คบุคคล ลงวันที่ งดรับเช็ค

งดรับเช็ค (รับชำระผ่าน Bill Payment เท่านั้น)

แคชเชียร์เช็ค, ดราฟท์

งดรับเช็ค (รับชำระผ่าน Bill Payment เท่านั้น)

รายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ใช้รับชำระค่าจองซื้อ (ส่งจ่าย)

"บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย เพื่อจองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม"

ชำระผ่าน Bill Payment ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี 099-1-35254-6

วิธีชำระเงิน_NVDR

เช็คบุคคล ลงวันที่

: งดรับเช็ค (รับชำระผ่าน Bill Payment เท่านั้น) วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

แคชเชียร์เช็ค, ดราฟท์

: งดรับเช็ค (รับชำระผ่าน Bill Payment เท่านั้น) วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ใช้รับชำระค่าจองซื้อ (ส่งจ่าย)

" KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR
SUBSCRIPTION OF EXISTING SHAREHOLDERS "

ชำระผ่าน Bill Payment แบบฟอร์มโดยเฉพาะของ NVDR

เอกสารประกอบการจองซื้อ

- ใบจองซื้อ ระบุข้อมูลเพื่อเข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด" สมาชิกผู้ฝากเลขที่ "002"
- ใบรับรองการจอง กรณีไม่มีใบรับรองการจอง ลูกค้าต้องโทร.สอบถามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เบอร์ 02-009-9999 (TSD) เพื่อตรวจสอบสิทธิที่ได้รับ และกรอกเลขทะเบียนในใบจอง เนื่องจากลูกค้าต้องใช้สิทธิจอง 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 1 ใบจองเท่านั้น
- สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) กรณีบัตรตลอดชีพกรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- กรณีจองเกินสิทธิ ขอสำเนานำหนาธนาคาร SCB, BBL, KBANK, KTB, TMB (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- หลักฐานการชำระเงินฉบับจริง Bill Payment

ตัวแทนในการรับจอง และสถานที่ติดต่อ

บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ Tel. 0-2696-0123 คุณอารีพร ศิริวัลย์, 0-2696-0089 คุณคัมภีร์ สันตุนานนท์, 0-2696-0121 คุณสุณิสา ประสิทธิ์สุวรรณ

(สำหรับผู้ถือหุ้น NVDR ติดต่อยื่นเอกสารได้ที่ บล.ทิสโก้ จำกัด สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 โทร. 02-6336441-5 ระยะเวลาในการรับจองเป็นไปตามที่ NVDR กำหนด)

หมายเหตุ ** กรณีท่านลูกค้าส่งเอกสารการจองซื้อไม่ทันเวลาที่บริษัทกำหนด หรือเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด บริษัทไม่รับผิดชอบต่อผลเสียหายใด ๆ



ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

เลขที่ใบจอง

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1.5 หุ้น

จำนวนไม่เกิน 330,748,346 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 18.00 บาท

วันที่จองซื้อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 28 พฤษภาคม 2562 29 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 4 มิถุนายน 2562

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อหุ้น)

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่บัตรประชาชน บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว เลขที่ใบต่างดาว/หนังสือเดินทาง
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ทะเบียนนิติบุคคล นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ทะเบียนนิติบุคคล
นาย นาง นางสาว นิตินุชกุล อื่นๆ (ระบุ) ชื่อ
เพศ ชาย หญิง อาชีพ วันเดือนปีเกิด (ปี พ.ศ.) (วันจดทะเบียนนิติบุคคล) สัญชาติ (ประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน)

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี แหล่งที่มาของรายได้จากต่างประเทศ แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการจองซื้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) บุคคลธรรมดา: เงินออม ทุกรักษาตัว เงินเดือน รายได้จากการลงทุนมรดก อื่นๆ (ระบุ)
นิติบุคคล: เงินจากธุรกิจ อื่นๆ (ระบุ)

มีความประสงค์ขอจองซื้อและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้ (อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1.5 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 18.00 บาท)

Table with 6 columns: ประเภทการจองซื้อ, สิทธิการจองซื้อ (หุ้น), จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น), ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น), รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท), จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยชำระเป็น เงินโอน การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) ตัดจากเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าเลขที่บัญชี
ตราพีพี แคชเชียร์เช็ค เช็คนิติบุคคล เลขที่เช็ค ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 28 พฤษภาคม 2562 29 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562 ธนาคาร
สาขา โดยส่งจ่าย (ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นเป็น ตราพีพี แคชเชียร์เช็ค หรือ เช็คนิติบุคคล จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ)

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) กรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์:

ให้ฝากในหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และดำเนินการให้ บริษัทฯ สมาชิกผู้ฝากเลขที่
นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อ เลขที่ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ มิฉะนั้นจะดำเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อแทน)

กรณีที่ไม่ได้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์: ให้ฝากในหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" และนำหุ้นเข้าฝากไว้กับ TSD โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ให้นำหลักทรัพย์ผู้จองซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD กำหนด) กรณีเลือกหุ้นเข้าบัญชี 600 หรืออื่นใด โปรดกรอกข้อมูลในส่วนด้านล่าง "ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สำหรับผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ผู้ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))" ในกรณีที่ไม่ได้กรอกข้อมูลด้านล่างตามที่กำหนด จะดำเนินการออกเป็นใบแทน และจะจัดส่งใบหุ้นตามประเภทที่จดทะเบียน ตามชื่อที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ข้างต้น (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้นำหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) หากมีข้อสงสัยว่าท่านอาจเป็นบุคคลสหรัฐ และจะออกเป็นใบหลักทรัพย์แทน)

ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ติดต่อได้ที่ระบุไว้ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินยอมมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การจัดทำใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดการจองซื้อหุ้น (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ในวันที่ทำการแทรกของรายชื่อขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรร)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ หรือไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ ดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) (กรณีไม่ระบุ ถือว่าให้ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค)

จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ติดต่อได้ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้น
จ่ายผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภท กระแสเงินสด ออมทรัพย์ (พร้อมแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากหรือ bank statement พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) (เฉพาะบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น)
กรณีผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ไว้กับผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ทำการจองซื้อ สามารถขอรับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (ATS) เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ให้ข้อมูลไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนดังกล่าวและไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมชำระค่าจองซื้อ หรือหากข้าพเจ้าประสงค์จะขายหุ้นที่ ตั้งขายแล้วแต่ไม่ผ่านการเรียกเก็บภายในวันทำการถัดไป นับแต่วันที่ชำระเงินหรือส่งมอบ ให้ออกใบหุ้นแล้วแต่ไม่ส่งมอบเงินและไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าพเจ้าได้ตัดขาดข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสารสนเทศดังกล่าว และจะไม่มีกรณีแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง ลงชื่อ X..... ผู้จองซื้อ
และข้อมูลชื่อควรอ่านหนังสือชี้ชวนและสรุปข้อมูลสำคัญอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อหุ้น (.....)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สำหรับผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ผู้ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))

บุคคลธรรมดา: เกิดในสหรัฐอเมริกา ใช่ ไม่ใช่
เป็นพลเมืองอเมริกันหรือมีสัญชาติที่ 2 เป็นอเมริกัน ใช่ ไม่ใช่
มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช่ ไม่ใช่

นิติบุคคล: เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช่ ไม่ใช่
เป็นสถานประกอบการ ภายใต้กำกับของ FATCA หากใช่โปรดกรอกหมายเลข GIN และระบุประเภท PFFI, RDCFFI ใช่ ไม่ใช่
เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน / รายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวมในรอบบัญชีปีล่าสุด ใช่ ไม่ใช่

* หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน
* หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCATSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์") ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเอกสารนี้ให้แก่กรรมการหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือมีข้อตกลงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)

วันที่จองซื้อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 28 พฤษภาคม 2562 29 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 เลขที่ใบจอง
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (น้อยกว่าสิทธิ) ตามสิทธิที่จำนวน (เกินสิทธิ)

จำนวน..... หุ้น ในราคาหุ้นละ 18.00 บาท รวมเป็นเงิน..... บาท

โดยชำระเป็น เงินโอน การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) ตัดจากเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าเลขที่บัญชี
ตราพีพี แคชเชียร์เช็ค เช็คนิติบุคคล เลขที่เช็ค วันที่ ธนาคาร สาขา

โดยทางผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นให้ดำเนินการ: ให้ฝากในหุ้นในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" เลขที่สมาชิกผู้ฝาก
ออกหุ้นในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" โดยนำเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดการจองซื้อหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ หรือไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยมีข้อเสนอนี้ และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าจองซื้อ ดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น) (กรณีไม่ระบุ ถือว่าให้ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค)

จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ติดต่อได้ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้น
จ่ายผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภท กระแสเงินสด ออมทรัพย์ (พร้อมแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากหรือ bank statement พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
กรณีผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ไว้กับผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ทำการจองซื้อ สามารถขอรับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (ATS) เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ให้ข้อมูลไว้

หมายเหตุ: หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปรษณีย์ปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-009-9000

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/ Authorized Officer



Subscription Form No.

Subscription Form for the Newly-Issued Ordinary Shares of Srisawad Finance Public Company Limited (the "Company")

Right offering for newly-issued ordinary shares to existing shareholders at a ratio of 1 existing ordinary shares to 1.5 new ordinary shares

Not exceeding 330,748,346 shares at the par value of Baht 5.00 per share and offering price of Baht 18.00 per shareDate of Subscription Date 27 May 2019 28 May 2019 29 May 2019 30 May 2019 31 May 2019 4 June 2019**Information of the subscriber for the newly-issued ordinary shares of Srisawad Finance Public Company Limited : please fill in complete and clear information below in legible handwriting**

I/We (Please specify type of subscriber)

 Thai Natural Person National ID Card No..... Foreign Natural Person Alien Card No./Passport No.....
 Thai Juristic Person Company Registration No..... Foreign Juristic Person Company Registration No.....

 Mr. Mrs. Miss Juristic Person Other specify (.....) Name
Gender Male Female Occupation Date of Birth (Registration Date)..... Nationality (Registration Country)

Contact address

Postal Code Tel/Mobile Number..... Fax..... Email.....

Registered address same as the contact address different from the contact address as follows Postal Code..... Tel/Mobile Number.....

Tax ID. No.....

Source of income from foreign country: No Yes (Please specify the country).....Source of subscription payment: (can select more than 1 option): Natural person: Saving Self-employed business Salary Investment income/ Inheritance Others (Please specify).....
Juristic person: Money from business Others (Please specify).....

Hereby intend to subscribe and request allotment of newly-issued ordinary shares ("shares") of the Company as follows (a ratio of 1 existing ordinary shares to 1.5 new ordinary shares at Baht 18.0 per share)

| Subscription | Shares Entitlement (Shares) | No. of Shares Subscribed (Shares) | Price per Shares (Baht per share) | Total of Amount (Baht) | Total of Amount (In words) |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Under Subscription | | | - 18.00 - | | |
| <input type="checkbox"/> Proportionate Subscription | | | - 18.00 - | | |
| <input type="checkbox"/> Over Subscription | | | - 18.00 - | | |

Herewith, I/We have submit my/our payment for subscription of the said ordinary shares by Transfer Automatic Transfer System (ATS) Withdrawal of collateral from my security trading account

no.

 Draft Cashier Cheque Cheque No. Dated 27 May 2019 28 May 2019 29 May 2019 30 May 2019 Bank..... Branch

Made Payable to..... (In case of payment by draft or cashier cheque or cheque, it must be able to be cleared at a clearing house in Bangkok within 1 business day)

If the shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have one of the following procedures: (Please mark only one in front of your choice)

In the case of having a securities trading account:
 Issue a share certificate in the name of "Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors" for the allotted shares and arrange for participant name.....TSD Member No.....
to deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited ("TSD") for security trading account Name.....Account No. which I/we have with
the said TSD member company (The trading account name must be correspondent with the subscriber's name, otherwise the said shares will be issued as share certificate)
In the case of not having a securities trading account:
 Issue a share certificate in the name of "Thailand Securities Depository Company Limited" and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under issuer account (account number 600) in my/our name account. (For
issuing a share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by Thailand Securities Depository Company Limited). In case of depositing shares in the account number 600, please fill in the "Additional Details to Comply with Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA)" to be delivered to TSD. However, if subscriber does not complete the requested document from TSD, then the Company reserves the rights to issue a share certificate instead and delivered to
subscriber by registered mail according to the name and address shown in the details above. (The Company reserves the rights not to deposit in the issuer account if there is an indication stating that such subscriber may be a US person
and will issue a share certificate instead.)

 Issue a share certificate in my/our name and deliver to me/us according to the name and address shown in the details above by registered mail. I/We hereby authorize the Company to proceed with any necessary action to have the share certificate
made and delivered to me/us within 15 business days from the closing date of the subscription period. (The Company will not be responsible if the shareholder could not sell the allotted shares on the first trading day)

In case that I/we have not been allocated the shares or have been allocated the newly-issued shares in the amount less than the amount subscribed, I/we hereby agree to the following method of refund (please select only one) (If no selection, it shall be deemed that a subscriber agrees to a refund by cheque)

 Issuing a crossed cheque made payable to me and delivering it by registered postal mail to the contact address referred to above (I/we will be responsible for related fee incurred)
 Refund to subscriber bank account, please specify Bank..... Bank Account No. Type Current Account Saving Account (please attached certified copy
of first page of bank book or bank statement) (exclusively the bank accounts maintained with Bangkok Bank Public Company Limited, Kasikornbank Public Company Limited, Krung Thai Bank Public Company Limited, TMB Bank Public Company Limited,
and Siam Commercial Bank Public Company Limited)
 If the subscriber has a security trading account and provides details of bank account to an underwriter whom a subscriber subscribes through, the refund can be made through Automatic Transfer System (ATS) to such bank account

I/We hereby undertake and agree to subscribe for the newly-issued ordinary shares in the number as stated and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form together with the subscription documents and the subscription payment to the Company within the stated subscription period or if the Personal Cheque/Cashier Cheque/Bank Draft has not been honoured, I/we shall be deemed to have waived my/our rights to subscribe for the newly-issued ordinary shares. Having read the Notice of the Allotment of Newly-Issued Ordinary Shares as well as the Information Memorandum, I/we agree to be bound by the Notice of Allotment of Newly-Issued Ordinary Shares as well as the Information Memorandum currently enforced and/or as may be amended in the future.

**Investment in securities involves risks so you should ensure that you have thoroughly
studied all information before deciding to make a subscription for the securities**

Signed X..... Subscriber
(.....)**ADDITIONAL DETAILS TO COMPLY WITH FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) (FOR SUBSCRIBER WHO IS DEPOSITING SHARES UNDER ACCOUNT NUMBER 600 (ISSUER ACCOUNT))** **Natural Person :**

1. I was born in the United States of America (U.S.A) Yes No
2. I am U.S. citizen or I have the second nationality as the U.S. Yes No
3. I have permanent residence in U.S.A. Yes No

If your answer(s) is/are "Yes" in any of the above answers, you are defined as "the U.S. Indicia" under FATCA. TSD therefore reserves the rights not to deposit your securities into the Issuer Account. Please select other methods of securities holding.

 Juristic person :

1. Registered in U.S.A. Yes No
2. Is a financial institution under FATCA Yes No
If "Yes", please enter GIIN no. and specify type PFFI, RDCFFI

3. Is an entity with investment income / indirect income of 50% or more of total income, or having income-generating properties gaining 50% or more of total assets in the latest accounting period Yes No
If your answer(s) is/are "Yes" in no.1 and/or no.3, you are defined as "the U.S. Indicia" under FATCA. TSD therefore reserves the rights not to deposit your securities into the Issuer Account. Please select other methods of securities holding.

I hereby certify that the above statements is true. If depositing securities into the Issuer Account causes any damage to Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) in any way whatsoever, I accept the responsibility and indemnity to Thailand Securities Depository Co., Ltd. In addition, I acknowledge that TSD may disclose the information contained in this document to the Revenue Department, or other agencies having legal authorities, or having an agreement with TSD to obtain such information

Subscription Receipt for Newly-Issued Ordinary Shares of Srisawad Finance Public Company Limited (the "Company") (Subscriber, please fill in the below part)Date of Subscription Date 27 May 2019 28 May 2019 29 May 2019 30 May 2019 31 May 2019 4 June 2019

Subscription Form No.

Kasikorn Securities Public Company Limited has received payment from (Name of subscriber)..... for subscription of newly-issued ordinary shares of the Company

 Under Subscription Proportionate Subscription Over Subscription)

Total of shares at the price of Baht 18.00 totaling of..... Baht

Made payable by Money Transfer Payment by Automatic Transferring System (ATS) Withdrawal of collateral from my security trading account no. Draft Cashier's Cheque Cheque No. Dated..... Bank..... Branch.....

If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow:

 Issue a share certificate in the name of "Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositors" Participant No..... Security Trading Account No. Issue a share certificate in the name of "Thailand Securities Depository Company Limited" and deposit those shares under issuer account for my/our name, account number 600 Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 days from the closing date of the subscription period.

In case that I/we have not been allocated the shares or have been allocated the shares in the amount less than the amount subscribed, I/we hereby agree to the following method of refund (please select only one) (If no selection, it shall be deemed that a subscriber agrees to a refund by cheque)

 Issuing a crossed cheque or cashier cheque made payable to me and delivering it by registered postal mail to the address referred to above (By acceptance of the refund in the form of crossed cheque, there may be related fee which the subscriber will be responsible for)

 Refund to subscriber bank account, please specify Bank..... Bank Account No. Type Current Account Saving Account (please attached certified copy
of first page of bank book or bank statement)
 If the subscriber has a security trading account and provides details of bank account to an underwriter whom a subscriber subscribes through, the refund can be made through Automatic Transfer System (ATS) to such bank account

Remark: Authorized Officer

Remark: The subscriber who wishes to change the address, please directly send the notice of such change to the Securities Operation Department, Thailand Security Depository Co., Ltd. 93 The Stock Exchange of Thailand Building, Rachadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel. 02-009-9000

หลักทรัพย์กสิกรไทย
开泰证券 KASIKORN SECURITIES



400/22 ชั้น 1,3,11,19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2696 0000 โทรสาร: 0 2696 0099

เพื่อนำเข้าบัญชี "บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย เพื่อจองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม"

To "KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SUBSCRIPTION OF EXISTING SHAREHOLDERS"

เลขที่บัญชี "099-1-35254-6"



บมจ.ธนาคารกสิกรไทย Comp.Code 33807
Kasikorn Bank Public Company Limited

| <input type="checkbox"/> เงินสด Cash | จำนวนเงินเป็นตัวอักษร Amount in Words | จำนวนเงิน Amount |
|---|---------------------------------------|------------------|
| | | |
| <input type="checkbox"/> เช็คเลขที่ CHQ NO. | ธนาคาร/สาขา Bank/Branch | จำนวนเงิน Amount |
| | | |

*เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1 เป็นตัวเลข 10 หลักเท่านั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือแจ้งสิทธิการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน

*Registration number / Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with information Memorandum

ชื่อผู้นำฝาก Deposit by _____

โทรศัพท์ Telephone _____

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2696 0011

Any query, Please contact KS Call Center Tel. 0 2696 0011

ส่วนที่ 1

สำหรับผู้ชำระเงิน / Client's copy

RO FORM

ชื่อหุ้น RO : บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ("BFIT")

วันที่ / Date _____

สาขาผู้รับฝาก / Branch _____

ชื่อลูกค้า / Name _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (Registration number)

REF 1

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง (ID or Passport)

REF 2

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ผู้รับเงิน _____

หลักทรัพย์กสิกรไทย
开泰证券 KASIKORN SECURITIES



400/22 ชั้น 1,3,11,19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2696 0000 โทรสาร: 0 2696 0099

เพื่อนำเข้าบัญชี "บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย เพื่อจองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม"

To "KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SUBSCRIPTION OF EXISTING SHAREHOLDERS"

เลขที่บัญชี "099-1-35254-6"



บมจ.ธนาคารกสิกรไทย Comp.Code 33807
Kasikorn Bank Public Company Limited

| <input type="checkbox"/> เงินสด Cash | จำนวนเงินเป็นตัวอักษร Amount in Words | จำนวนเงิน Amount |
|---|---------------------------------------|------------------|
| | | |
| <input type="checkbox"/> เช็คเลขที่ CHQ NO. | ธนาคาร/สาขา Bank/Branch | จำนวนเงิน Amount |
| | | |

*เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1 เป็นตัวเลข 10 หลักเท่านั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือแจ้งสิทธิการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน

*Registration number / Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with information Memorandum

ชื่อผู้นำฝาก Deposit by _____

โทรศัพท์ Telephone _____

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2696 0011

Any query, Please contact KS Call Center Tel. 0 2696 0011

ส่วนที่ 2

สำหรับธนาคาร / Bank's copy

RO FORM

ชื่อหุ้น RO : บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ("BFIT")

วันที่ / Date _____

สาขาผู้รับฝาก / Branch _____

ชื่อลูกค้า / Name _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (Registration number)

REF 1

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง (ID or Passport)

REF 2

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ผู้รับเงิน _____

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
THAI NVDR COMPANY LIMITED

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9433-9443 โทรสาร 0-2009-9476
93 The Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
Dindaeng, Bangkok 10400 Tel. (66) 2009 9433-9443 Fax. (66) 2009 9476

TNVDR 0 / 2019

16 May 2019

Subject : Notice on the Rights to Subscribe for Additional NVDRs

Dear NVDR holders,

On behalf of the Thai NVDR Company Limited(Thai NVDR), we would like to inform you of your right to purchase additional NVDRs, as follows:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Underlying Securities | : SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED(BFIT) |
| Total amount of Offering (NVDR) | : 8,363,246 Unit(s) |
| Par Value | : 5.00 Baht |
| Subscription Price | : 18.00 Baht |
| Subscription Ratio | : 1 unit(s) of existing NVDR(s) to 1.5 unit(s) of additional NVDR(s). Any fraction is disregarded. |
| Date of closing the register book | : 8 May 2019 |
| Remark | : Existing NVDR holders can subscribe for extra NVDRs in excess of their rights at the same subscription price of 18.00 Baht by stating this the subscription form, with payment in full. |

Subscription and Payment Procedure

- 1. Subscription and payment period :** 27 May 2019 - 29 May 2019 between 8.30-17.00 hours (only business Day)
- 2. Subscription place :** at the office of the Thai NVDR Company Limited, The Stock Exchange of Thailand
Tower C, 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

N.B. The Thai NVDR will not accept subscriptions by mail.

3. Required documentation

- 3.1 Subscription form, duly filled out and signed.
- 3.2 Subscription certificate, to be submitted together with :
 - 3.2.1 For a subscription of the same amount as allocated, no filling is necessary.
 - 3.2.1 For a subscription of more or less than existing rights, state the total units in the respective column.

4. Payment

- **Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement**, please make payment by check or cashier check or draft which is collectable through clearing house in Bangkok and shall be dated on May 27, 2019 - May 29, 2019 or bill payment on May 27, 2019 - May 29, 2019 which NVDR holders shall made payable to "Kasikorn Securities Public Company Limited for Subscription of Existing Shareholders" KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED. Account number 099-1-35254-6.
- 5. If NVDR holders fail to exercise their rights or make a payment within the allotted time schedule, or the check or cashier check is not honored, it shall be deemed that such NVDR holders do not wish to exercise their subscription rights. Thai NVDR shall thus regard the subscription as being void.
- 6. Refund for unallotted NVDRs.
If the excess rights NVDRs were not allotted in full because the number of NVDRs subscribed for were more than the number or remaining units of NVDRs, the Thai NVDR will make a refund (without interest) to the NVDR holders by check for the unallotted NVDRs and send it by registered mail to the address that appears on the Share Register Book on the date of closing the book, within 7 business days after the Thai NVDR has received the refund from the underlying company.

Should you need any further information, please do not hesitate to contact Thai NVDR Company Limited at Tel: +66(0)2009 9000 Ext.9433-9443

Sincerely yours,

Thai NVDR Company Limited



Praphaphan Tharapiwattananon
Head Depository Department
The Stock Exchange of Thailand

Enclosure : 1. Subscription Form for NVDR Right Issues
2. Subscription Certificate

**SUBSCRIPTION FORM FOR NON-VOTING DEPOSITORY RECEIPTS
IN SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED(BFIT)**

Thai NVDR Company Limited ("Thai NVDR") is pleased to offer the total of 8,363,246 additional Non-Voting Depository Receipts "NVDRs" in a ratio of 1 unit(s) of existing NVDR(s) to 1.5 unit(s) of additional NVDR(s). (Any fraction is disregarded.)

Date.....

To: The Board of Directors of the Thai NVDR Company Limited (Thai NVDR)

Name.....Last Name.....

No. of Registration NVDR holder.....Nationality.....

Tel.....E- mail address (if any).....

Full address.....

Please specify type of subscriber.

- Natural Person of Thai Nationality ID No.....
- Juristic Person of Thai Nationality Company Registration No./Tax ID No.....
- Natural Person of Alien Nationality Alien Card/Passport/ID No.....
- Juristic Person of Alien Nationality Company Registration No./Tax ID No.....

I/We currently own.....units of NVDRs and have the right to subscribe for

.....units of additional NVDRs. I/We wish to subscribe for the additional NVDRs as follows:

| | No. of NVDRs subscribed | Offering price per NVDRs | Amount (Baht) |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Subscription for less than the entitlement | | 18 Baht | |
| Subscription for full entitlement | | 18 Baht | |
| Subscription for excess of entitlement | | 18 Baht | |
| Total Subscription | | | |

- **Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement.**, I/we herewith submit payment by check or cashier check or draft which is collectable through clearing house in Bangkok and shall be dated on May 27, 2019 - May 29, 2019 or bill payment on May 27, 2019 - May 29, 2019 which NVDR holders shall made payable to "Kasikorn Securities Public Company Limited for Subscription of Existing Shareholders" KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED. Account number 099-1-35254-6.

Check No.....Date.....Bank.....Branch.....

amount of.....Baht (.....)

When the NVDRs as allotted to me/us, I/we hereby agree the allotted NVDRs be issued to me/us throughparticipant no.....for securities trading no..... that I/we have maintained with the Participant. (The name of the subscriber must be similar to the name of the share trading account). I/We also agree not to sell or trade these NVDRs before they are listed and permitted to trade on the Stock Exchange of Thailand.

I/We hereby undertake to subscribe for the said additional NVDRs and agree to waive my/our right to cancel this subscription. If the subscription form is not duly completed with the payment (check or cashier check) within the subscription period or the check or cashier check is not honored, it shall be deemed that I/we do not wish to exercise my/our subscription rights.

Signed (.....) NVDR holder

BFIT-R

Subscription No.....

Subscription Receipt (Subscriber: Please also fill in the details requested below.)

Date

The Thai NVDR Company Limited hereby acknowledges receipt from (Name of subscriber)..... for the subscription of additional NVDRs and check or cashier check or draft or bill payment as follows;

Subscription for full entitlement or less than or excess than the entitlement

Check No.....Date.....Bank.....Branch.....

amount of.....Baht (.....)

Authorized Officer.....

หลักทรัพย์กสิกรไทย

开泰证券 KASIKORN SECURITIES



400/22 ชั้น 1,3,11,19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2696 0000 โทรสาร: 0 2696 0099

เพื่อนำเข้าบัญชี "บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย เพื่อจองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม"

To "KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SUBSCRIPTION OF EXISTING SHAREHOLDERS"

เลขที่บัญชี "099-1-35254-6"



บมจ.ธนาคารกสิกรไทย Comp.Code 33807
Kasikorn Bank Public Company Limited

| <input type="checkbox"/> เงินสด Cash | จำนวนเงินเป็นตัวอักษร Amount in Words | จำนวนเงิน Amount |
|---|---------------------------------------|------------------|
| | | |
| <input type="checkbox"/> เช็คเลขที่ CHQ NO. | ธนาคาร/สาขา Bank/Branch | จำนวนเงิน Amount |
| | | |

*เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1 เป็นตัวเลข 10 หลักเท่านั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือแจ้งสิทธิการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน

*Registration number / Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with information Memorandum

ชื่อผู้นำฝาก Deposit by _____

โทรศัพท์ Telephone _____

ส่วนที่ 1

สำหรับผู้ชำระเงิน / Client's copy

RO FORM

ชื่อหุ้น RO : บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ("BFIT")
วันที่ / Date _____

สาขาผู้รับฝาก / Branch _____

ชื่อลูกค้า / Name _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (Registration number)

REF 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง (ID or Passport)

REF 2 0 1 0 5 5 4 3 0 9 3 3 4 8

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ผู้รับเงิน _____

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2696 0011

Any query, Please contact KS Call Center Tel. 0 2696 0011

หลักทรัพย์กสิกรไทย

开泰证券 KASIKORN SECURITIES



400/22 ชั้น 1,3,11,19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2696 0000 โทรสาร: 0 2696 0099

เพื่อนำเข้าบัญชี "บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย เพื่อจองซื้อหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม"

To "KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SUBSCRIPTION OF EXISTING SHAREHOLDERS"

เลขที่บัญชี "099-1-35254-6"



บมจ.ธนาคารกสิกรไทย Comp.Code 33807
Kasikorn Bank Public Company Limited

| <input type="checkbox"/> เงินสด Cash | จำนวนเงินเป็นตัวอักษร Amount in Words | จำนวนเงิน Amount |
|---|---------------------------------------|------------------|
| | | |
| <input type="checkbox"/> เช็คเลขที่ CHQ NO. | ธนาคาร/สาขา Bank/Branch | จำนวนเงิน Amount |
| | | |

*เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1 เป็นตัวเลข 10 หลักเท่านั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือแจ้งสิทธิการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน

*Registration number / Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with information Memorandum

ชื่อผู้นำฝาก Deposit by _____

โทรศัพท์ Telephone _____

ส่วนที่ 2

สำหรับธนาคาร / Bank's copy

RO FORM

ชื่อหุ้น RO : บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ("BFIT")
วันที่ / Date _____

สาขาผู้รับฝาก / Branch _____

ชื่อลูกค้า / Name _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (Registration number)

REF 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง (ID or Passport)

REF 2 0 1 0 5 5 4 3 0 9 3 3 4 8

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ผู้รับเงิน _____

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2696 0011

Any query, Please contact KS Call Center Tel. 0 2696 0011